
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri 
hluta Umhverfis- og samgöngunefndar.
Þetta er sjúklega ósanngjarnt. Það er t.d. algjört lágmark að maður hafi val um leið, eins og 
erlendis. Mér finnst ég borga nógu mikla skatta hér og veit að þeir eru illa nýttir í þessu 
þjóðfélagi og þetta er enn ein leiðin til þess!
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